



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม  
และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ นั้น

บัดนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลฝาง จึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง

รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. plugged จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน</p> <p>๑.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๑.๑) โครงการพัฒนามาตรฐาน การปฏิบัติงานและมาตรฐาน คุณธรรมแก่บุคลากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- ดำเนินการจัดทำโครงการ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ</p> <p>๑) คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน ๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๓) วินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>
	<p>๑.๑.๑) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- ดำเนินการจัดทำโครงการ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ</p> <p>๑) พระมหากษัตริย์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ๒) หน้าที่ของพลเมืองภายใต้ระบบประชาธิปไตย ๓) การธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p>
	<p>๑.๑.๓) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ และการบำเพ็ญประโยชน์</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- ได้เข้าร่วมโครงการ เช่น</p> <p>(๑) โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (๒) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน (๓) โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ</p>
	<p>๑.๑.๔) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- เข้าร่วมกิจกรรม ด้านศาสนา เช่น กิจกรรมถวายเทียนพรรษา</p> <p>- เข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติทุกครั้ง และมีการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ	๑.๒.๑) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการเชิงรุกเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓
๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ	๒.๑.๑) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์, การแจ้งเวียน, การประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต และแจ้งให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ โดยวิธีการติดประกาศ แจ้งเวียนเป็นหนังสือและการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
๒.๒) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย	๒.๒.๑) ดำเนินการจัดทำช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - ได้ประกาศช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ โดยวิธีการติดประกาศและประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต ๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้	๓.๑.๑) มีการประชุมติดตามงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือนทุกเดือน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือนทุกเดือน
	๓.๑.๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการตรวจสอบภายในองค์กรตามระเบียบฯ
	๓.๑.๓) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - มีการชี้แจงในการประชุมประจำเดือนแต่ละเดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๔.สร้างบุคลากรมืออาชีพ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตน ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ บุคลากรในหน่วยงาน	๔.๑.๑) จัดทำมาตรฐานทาง จรรยาบรรณและข้อบังคับว่าด้วย จรรยาข้าราชการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานทาง จรรยาบรรณและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา ข้าราชการ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน รับทราบทุกปี
๔.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มา ใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลด การทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการป้องกันการปราบปราม การทุจริต	๔.๒.๒) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ งานวินัย เช่น การดำเนินการทาง วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยา ข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ อบรม ผางาม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัย และคุณธรรมจรรยา ผ่านทางเว็บไซต์



(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม